

สุขสันต์วันพระเจ้าพี่น้องคริสตชนที่รักทุกท่าน เมื่อได้อ่านพระวาจาของพระเจ้าในสัปดาห์นี้แล้ว ทำให้พอ นึกถึงเพลงหนึ่ง ชื่อว่า **ผู้ชนะ** ของวงโลโซ ที่มีเนื้อเพลงว่า “ หากชีวิตคือการดิ้นรน คนหนึ่งคนต้องเดินก้าวไป ให้เราสู้เส้นทางแห่งใจ แล้วก็ไปให้ถึงที่นั่น เพราะชีวิตคือการต่อสู้ ให้เรียนรู้ ด้วยใจตั้งมั่น เส้นทางไกลแค่ไหนช่างมัน คนช่างฝันเท่านั้นทำได้ ฉันทือหนึ่งคน ที่ทนฟันฝ่า พลังศรัทธา คือสิ่งดี ได้มาเท่ากัน เหมือนกันทุกที่ เตรียมใจที่มี ให้มันคงเอาไว้ ขอเพียงแค่ฝันให้ไกล แล้วไป ให้ถึงที่จุดหมาย โปรดจงมั่นใจ ที่ทำลงไปนะถูกแล้ว อย่าฟังคำคน อย่าสนใจใคร อย่าเปลี่ยนแนว คนแน่ แน่วเท่านั้น ผู้ชนะ” ซึ่งจากเพลงก็สะท้อนให้เราเห็นชัดเจนว่า เราแต่ละคนย่อมมีจุดหมาย หรือเป้าหมาย ในการดำเนินชีวิต และนั่นทำให้เราแต่ละคนต้องอดทน แข่งขัน และต่อสู้ โดยเฉพาะการเอาชนะใจตนเอง

บทอ่านแรกจากหนังสือปฐมกาล เมื่อถูกล่อลวงให้ทำผิด มันจึงถูกพระเจ้าลงโทษ พระสัญญาที่พระเจ้าจะทรงประทานพระผู้กอบกู้ มาช่วยเหลือประชากรของพระองค์ เป็นเครื่องพิสูจน์ให้เราเห็นพระเมตตา รักของพระเจ้าที่มีต่อเรา ให้เราแต่ละคนเอาชนะความชั่ว ซึ่งเป็นศัตรู และภัยคุกคามการดำเนินชีวิตตาม ความเชื่อ

ในบทจดหมายนักบุญเปาโลถึงชาวโครินธ์ ฉบับที่สองก็เช่นกัน ความเชื่อที่เรามีจะทำให้เรา ดำเนินชีวิตก้าวไปแต่ละวันอย่างมั่นคง แม้ต้องเจอความทุกข์ยากลำบาก ทั้งจากร่างกายภายนอก หรือ แม้แต่ความรู้สึกในจิตใจ **“เราไม่ท้อถอย แม้ว่าร่างกาย ภายนอกของเรากำลังเสื่อมสลายไป จิตใจของเราที่อยู่ภายในก็ได้รับการฟื้นฟูขึ้นในแต่ละวัน ความทุกข์ยากลำบากเล็กน้อยของเราในปัจจุบันนี้ กำลังเตรียม เราให้ได้รับสิริรุ่งโรจน์นิรันดรอันยิ่งใหญ่หาที่เปรียบมิได้”**

พระวรสารจึงตอกย้ำด้วยอุปมาของพระเยซู ที่ซาตานลุกขึ้นต่อสู้กันเอง อาณาจักรของมันก็ต้องอยู่ ไม่ได้ แต่สำหรับชีวิตของคริสตชน สงครามยังคงมีอยู่ต่อไประหว่างความดีและความชั่ว พระเยซูเจ้าทรง ขับไลปีศาจ และชี้ให้เห็นว่าความพ่ายแพ้สุดท้ายของความชั่วตามพระสัญญาสำหรับโลกที่จะมาถึง ได้ เริ่มต้นขึ้นแล้วในประวัติศาสตร์ของเรา เราเป็นส่วนหนึ่งในการต่อสู้นี้ เราคงไม่ยอมให้ความชั่วร้าย ครอบงำชีวิตของเรา ให้เดินอยู่บนทางที่ขมุกขมัว

แม้การดำเนินชีวิตของเราแต่ละคน บางครั้งจะต้องเผชิญความเหน็ดเหนื่อยและน้ำตา ปัญหา และอุปสรรค แต่ขอเราแต่ละคนอย่าหยุดยั้ง ยังคงมุ่งมั่นพากเพียรอดทน “จงสู้ต่อไป” พร้อมความตั้งใจที่ แน่วแน่ว่าเราจะเอาชนะได้ ขอพระพรพรทานและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเรา และจากพระเยซูคริสตเจ้า สถิตกับท่านทั้งหลายเทอญ